

- สาระ:** ลูกๆที่แสนหวาน ลูกคือราชฤๅษี (Raj Rishi) พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกให้ละทิ้งทั้งโลกเก่า ด้วยการทำสิ่งนี้ลูกกลับมามีการกระทำที่มนุษย์ทำในเวลาอันสั้น เป็นการกระทำที่เป็นกลาง?
- คำถาม:** เหตุใดจึงไม่สามารถมีการกระทำที่มนุษย์ทำในเวลาอันสั้น เป็นการกระทำที่เป็นกลาง?
- คำตอบ:** เพราะอาณาจักรของมายานั้นอยู่ทั่วทั้งโลก ก็เลสทั้งทำให้เข้าไปในทุกคน และเหตุนี้เองการกระทำใดก็ตามที่พวกเขาทำนั้นจึงเป็นบาป มายาไม่ได้อยู่ในยุคทอง และดังนั้นการกระทำที่มนุษย์ทำที่นั่นจึงเป็นกลาง
- คำถาม:** คำถาม: ลูกๆ คนไหนที่ได้รับรางวัลที่ดีมาก?
- คำตอบ:** ผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์บนพื้นฐานของศรัทธา และกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอดและผู้ที่ไม่เคยได้รับอิทธิพลของกิเลสทั้งห้า และไม่ได้ประณามชื่อเสียงของวงศ์สกุลได้รับรางวัลที่ดีมาก หนังสือเดินทาง (passport) ของผู้ที่พ่ายแพ้ต่อมายาแล้วแล้วเข้าแล้วจะถูกยกเลิก
- เพลง:** เพลง: ขอคารวะต่อชีวา

โอมขานติ สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือผู้สร้าง ก่อนอื่นท่านสร้างบราห์มา วิษณุและชางก้า และแล้วเมื่อลูกลงมาสู่ดินแดนความเป็นอมตะก็มีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เป็นอาณาจักรสุริยวงศ์ไม่ใช่จันทรวงศ์ ใครกำลังอธิบายสิ่งนี้? มหาสมุทรแห่งความรู้ มนุษย์ไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้แก่มนุษย์อื่นได้ พ่อฉันสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านคือผู้เดียวที่ชาวภารตเรียกว่าแม่และพ่อ ดังนั้นแม่และพ่อเป็นที่ต้องการในทางปฏิบัติอย่างแน่นอน สิ่งนี้เป็นที่จดจำ และดังนั้นท่านต้องเคยเป็นเช่นนี้มาในบางเวลา ก่อนอื่นโดมีพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตน ผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด มีดวงวิญญาณในแต่ละคน เป็นเมื่อดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายที่เขานั้นกลับมามีความสุขหรือมีความทุกข์ ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างมาก เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่า ทั้งหมดที่กูรูและนักบุญ ฯลฯ ถ่ายทอดคือเรื่องเล่าในปัจจุบันภารตคือนรก ในยุคทองภารตถูกเรียกว่าสวรรค์ ลักษมีและนารายณ์เคยปกครองที่นั่น ทุกคนที่นั่นเป็นผู้มีโชคอย่างมาก ไม่มีใครที่นั่นอับโชค ไม่มีใครที่นั่นทุกข์หรือโรคภัยใดๆ ฯลฯ นี่คือนรกของดวงวิญญาณบาป ชาวภารตเคยเป็นชาวสวรรค์ เคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ทุกคนเชื่อในกฤษณะ เพียงแต่มองดูว่าเขานั้นได้รับโลกสองใบ ดวงวิญญาณของกฤษณะพูดว่า: เวลานั้นฉันกำลังเตะนรกทิ้งและได้นำสวรรค์มาในมือของฉัน ก่อนหน้านั้นเคยเป็นดินแดนของกฤษณะ เวลานั้นเป็นดินแดนของคันส์ (ปีศาจ) กฤษณะเองก็รวมอยู่ในสิ่งนี้ด้วย นี่คือนรกที่เกิดสุดท้ายของ 84 ชาติเกิดแต่กฤษณะไม่ได้มีรูปร่างในเวลานี้ พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบาย พ่อมาและทำให้ภารตกลายเป็นสวรรค์ เวลานั้นพ่อมาเพื่อทำให้นรกเป็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง นี่คือนรกเก่า โลกซึ่งเคยใหม่เวลานี้ได้กลับมาเก่า อาการก็กลับมาเก่าจากใหม่ ในที่สุดแล้วอาคารเหล่านั้นจะพร้อมสำหรับการรื้อถอน พ่อพูดว่า: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ เพื่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นชาวสวรรค์ ลูกคือราชฤๅษี ลูกละทิ้งกิเลสเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ชันยาสซีเหล่านั้นทั้งบ้านของพวกเขาแล้วเข้าไปในป่า อย่างไรก็ตาม พวกเขาที่ยังคงอยู่ในโลกเก่า พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดจิตใจให้ลูกละทิ้งนรกด้วยการประทานนิมิตของสวรรค์แก่ลูก พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อพาทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปที่พ่อบอกลูกทั้งหมดว่า ลูกไม่รู้ถึงชาติเกิดของตัวเอง แน่หนอนที่ไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่ผู้คนทำ, ดีหรือไม่ดี พวกเขาถือกำเนิดตามสันสการ์เหล่านั้น บ้างก็กลับมามั่งคั่ง บ้างก็อยู่อย่างยากจน บ้างก็กลับมาไร้โรคภัย และผู้อื่นนั้นก็กลับมาล้มลาบมียดี สิ่งเหล่านั้นเป็นบัญญัติกรรมของชาติเกิดที่ผ่านมาของเขา ผู้ที่พลานามัยดีนั้นต้องเคยสร้างโรงพยาบาล ฯลฯ ในชาติเกิดก่อนหน้าของเขาย่างแน่นอน ผู้ที่ได้ให้ทานและทำบุญมากมายก็กลับมามั่งคั่ง ไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่มนุษย์ทำในนรกจะกลายเป็นการกระทำที่เป็นบาปอย่างแน่นอน เพราะกิเลสทั้งห้าปรากฏอยู่ในทุกคน เวลานั้นชันยาสซีได้นำความบริสุทธิ์มาใช้และหยุดการทำบาป แม้ว่าพวกเขาไปและอยู่ในป่า การกระทำของพวกเขาไม่ได้เป็นกลาง พ่ออธิบาย: ในปัจจุบันเป็นอาณาจักรของมายา ดังนั้น ไม่ว่าการกระทำใดก็ตามที่มนุษย์ทำก็จะเป็นบาปเท่านั้น มายาไม่ได้คงอยู่ในยุคทองหรือยุคเงิน เหตุนี้เองการกระทำของผู้คนจึงไม่เคยเป็นบาป และเหตุนี้เองจึงไม่มีความทุกข์ที่นั่น ในปัจจุบันก่อนอื่นก็เป็นโชครวนของราวันและแล้วก็เป็นโชครวนของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเคยล้มลูกคลุกคลานไปทั่วในทุกๆ ชาติเกิด พ่อพูดว่า: พ่อเองก็ได้บอกลูกมาแล้วก่อนหน้านี้ว่า ลูกไม่สามารถที่จะพบปะกับพ่อด้วยการพรำมนต์หรือการทำสมาธิอย่างเข้มข้น ฯลฯ พ่อมาเมื่อเป็นตอนสิ้นสุดของหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้น ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นในยุคทองแดง เมื่อผู้คนมีประสบการณ์ของความทุกข์ พวกเขาจึงจดจำพระเจ้า ในยุคทองและยุคเงินนั้น ทุกคนนั้นมีโชคหนึ่งร้อยเท่า ในขณะที่ ที่นี้ ทุกคนนั้นอับโชค พวกเขาเฝ้าแต่

ร้องไห้คร่ำครวญ ฝ่าแต่มีความตายก่อนเวลาอันควร พ่อพูดว่า: พ่อจะมาเมื่อมรกดต้องเปลี่ยนเป็นสวรรค์ บารัตคือดินแดนโบราณ ผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นก็จะต้องคงอยู่จนถึงเวลาสุดท้าย วงจรของ 84 ชาติเกิดนั้นเป็นที่จดจำ ตรัสรู้ที่รัฐบาลสร้างขึ้นควรระรวมบราห์มา วิษณุและขางก้า แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาแสดงรูปสิงโต ไม่มีสัญลักษณ์ของผู้สร้าง แต่พวกเขาได้ใส่สัญลักษณ์ของวงจรวัวเบื้องล่าง พวกเขาคิดว่าเป็นวงล้อที่ควงหมุน แต่ในความเป็นจริงเป็นวงจรวงจรของละคร พวกเขาได้ให้ชื่อสิ่งนั้นว่า “วงล้อที่ปราศจากความทุกข์” เวลาที่ลูกได้กลับมาปราศจากความทุกข์ด้วยการรู้จักวงจรมนี้ ในความเป็นจริง, สิ่งนี้ถูกต้อง แต่พวกเขาหมุนทุกสิ่งกลับหัว ด้วยการจดจำวงจรวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกกลายเป็นผู้ปกครองโลกถึง 21 ชาติเกิด ดาด้านี้จบสิ้นชาติเกิดที่ 84 ของท่าน นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของกฤษณะ พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายแก่เขา ในความเป็นจริง นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูกทั้งหมด ชาวบารัตผู้ที่เคยเป็นของศาสนาเทพมีประสบการณ์ของ 84 ชาติเกิด สมบูรณ์ เวลานี้วงจรวงจรของทุกคนกำลังมาถึงจุดจบ ร่างกายของลูกนั้นกลับมาสกปรก โลกนี้ก็สกปรกอย่างมาก เหตุนี้เอง ลูกจึงได้รับการดลใจให้ละทิ้งจากกิเลส ลูกไม่ควรจะผูกพันหัวใจของลูกกับสุสานนี้ ผูกพันหัวใจของลูกกับพ่อและมรดกของลูก ลูกๆ ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย และร่างกายของลูกนั้นสูญสลาย เวลานี้ จดจำพ่อ แล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก ได้รับการจดจำว่าผู้ที่จดจำภรรยาของเขาในเวลาสุดท้ายก็ได้มาซึ่งสถานภาพตามนั้น พ่อพูดว่า: เวลาที่ผู้ที่จดจำที่พบพานในเวลาสุดท้ายสามารถบรรลุถึงสถานภาพของนารายณ์ ลูกได้รับสถานภาพของนารายณ์ในยุคทอง ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถที่จะทำให้ลูกได้รับสถานภาพนี้ โรงเรียนนี้เป็นไปเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ ผู้เดียวผู้ที่กำลังสอนคือพ่อ ผู้ที่ลูกได้ยินคำยกย่องของท่านว่า: ขอคารวะต่อชีวา ลูกรู้ว่าลูกกลายเป็นลูกๆ ของท่านและเวลานี้กำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ลูกไม่ได้ทำตามการชี้แนะของมนุษย์อีกต่อไป ด้วยการทำตามการชี้แนะของมนุษย์ ทั้งหมดกลายเป็นชวานรค คัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นที่จดจำถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ทั้งบารัตเวลานี้ได้กลับมาเลวทรามต่ำช้าในศาสนาและการกระทำของเขา เหล่าเทพนั้นบริสุทธิ์ เวลานี้พ่อพูดว่า: หากลูกต้องการกลับมามีโชคหนึ่งร้อยเท่า, กลับมาบริสุทธิ์ ทำสัญญากับบพาวาลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สมบูรณ์ของลูกจากท่านอย่างแน่นอน โลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์นี้ต้องจบสิ้น มีการรบบราและทะเลาะเบาะแว้งอย่างมากมาย มีความโกรธมากมาย ผู้คนได้สร้างระเบิดที่ใหญ่โตอย่างมาก พวกเขานั้นมีความโกรธและความละโมบอย่างมาก ลูกๆ เคยได้นิมิตว่า ศรีกฤษณะออกมาจากพระราชวังของครรรค์อย่างไร ที่นี้ ครรรค์เป็นกรงขังและทันทีที่ลูกได้รับการปลดปล่อย มายาก็ทำให้ลูกกระทำบาป ที่นั่นเมื่อเด็กออกมาจากพระราชวังของครรรค์ก็จะมีแสงสว่างทุกหนทาง เขาอยู่ในความสบายอย่างมาก เมื่อพวกเขาออกมาจากครรรค์ สาวใช้ก็จะอุ้มเขาขึ้นมาและเริ่มมีการเป่าแตรส่งเสียงไปทุกที่ มีความแตกต่างมากมายระหว่างที่นี้และที่นั่น! มีการอธิบายเกี่ยวกับสามโลกแก่ลูกๆ แล้ว ดวงวิญญาณมาจากดินแดนของความสงบ ดวงวิญญาณเป็นเหมือนกับดวงดาวและอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผาก การบันทึกที่ไม่สูญสลายของ 84 อยู่ในดวงวิญญาณ ละครไม่เคยถูกทำลาย และการกระทำของใครๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นความอัศจรรย์! บทบาทของ 84 ชาติเกิดได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างมากภายในดวงวิญญาณที่แสนเล็ก บทบาทนั้นไม่เคยกลับมาเก่า เป็นสิ่งที่ใหม่อยู่เสมอ ดวงวิญญาณเริ่มต้นบทบาทเดิมทุกประการของเขาอีกครั้ง เวลานี้ลูกๆ จะไม่พูดว่า: แต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด พ่อเองอธิบายความหมายที่ถูกต้องของคำว่า ‘อัมโซ’ แก่ลูก ความหมายที่ผู้คนเหล่านั้นสร้างขึ้นมาผิด พวกเขาจะพูดว่า พวกเขาคือบราห์มหรือพูดว่าพวกเขาเป็นพระเจ้า, ผู้สร้างมายา ในความเป็นจริงมายาไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมา มายาคือกิเลสทั้งห้า พ่อไม่ได้สร้างมายา พ่อสร้างโลกใหม่ ไม่มีใครอื่นสามารถพูดว่าพวกเขากำลังสร้างโลก มีพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเดียวเท่านั้น ความหมายของคำว่า ‘โอม’ ได้อธิบายแก่ลูกๆ แล้วด้วย ดวงวิญญาณนั้นเป็นตัวของความสงบ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความปิติ ลูกไม่สามารถร้องสรรเสริญนี้สำหรับดวงวิญญาณได้ ใช้ดวงวิญญาณนั้นมีความรู้ พ่อพูดว่า: พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พ่อต้องให้มรดกของลูกแก่ลูกอย่างแน่นอน บารัตกลายเป็นสวรรค์ผ่านมรดกที่พ่อให้ลูก มีความบริสุทธิ์ ความสงบ และความสุขที่นั่น นี่คือมรดกของความสดชื่นตลอดไปและถูกให้ไว้โดยพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อมีความบริสุทธิ์ ก็จะมี ความสงบและความสุขด้วยเช่นกัน เวลานี้มีความไม่บริสุทธิ์ และดังนั้นจึงมีความทุกข์และความไม่สงบ พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบาย: เริ่มแรก ลูกๆ ดวงวิญญาณเคยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน และแล้วลูกๆ ดวงวิญญาณก็ได้เข้าไปสู่ศาสนาเทพและแล้วศาสนานักรบ ลูกเคยสะโตประธานถึง 8 ชาติเกิด และแล้วเป็น 12 ชาติเกิดที่ลูกนั้นอยู่ในสภาพสะโต และแล้วเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิดที่ลูกเคยอยู่ในยุคทองแดง และแล้วลูกก็ใช้ 42 ชาติเกิดในยุคเหล็ก ลูกกลายเป็นศูทรที่นี้ และเวลานี้ลูกเข้าไปสู่สกุลบราห์มินอีกครั้ง และแล้วลูกจะไปสู่สกุลเทพ เวลานี้ลูกอยู่ในตักของพระเจ้า พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ด้วยการรู้ 84 ชาติเกิด ลูกมาเพื่อที่จะรู้ทุกสิ่ง ลูกมีความรู้ของทั้งวงจรมในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่ามีศาสนาเดียวเท่านั้นในยุคทอง: อาณาจักรของผู้ทรงอำนาจของโลก เวลานี้ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของลักษมีและนารายณ์ ยุคทองคือโลกที่บริสุทธิ์และมีผู้คนน้อยนิดมากที่นั่น ดวงวิญญาณที่เหลือทั้งหมดนั้นอยู่ในดินแดนของการหลุดพ้น ผู้ประทานครการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุก

คนคือพ่อผู้เดียว ไม่มีใครรู้จักท่านแล้ว พวกเขาพูดว่า พระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พ่อพูดว่า: ใครบอกสิ่งนี้ แก่ลูก? พวกเขาพูดว่ามีการเขียนไว้ในกิตะ ใครสร้างกิตะ? พระเจ้าพูด: พ่อรับการคำจุนของร่างธรรมดานี้ของบราห์มา พระเจ้าจะสามารถนั่งและให้ความรู้แก่อรชุนผู้เดียวเท่านั้นในสนามรบได้อย่างไร? ลูกไม่ได้ถูกสอนให้ประกาศสงครามหรือเล่นการพนันต่างๆ พระเจ้าคือผู้เดียวนั้นเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ ท่านจะสามารถบอกให้ลูกเล่นพนันหรือประกาศสงครามได้อย่างไร? และแล้วพวกเขาก็พูดว่า ดรพดีมีสามีห้าคน สิ่งนั้นจะเป็นไปได้ได้อย่างไร? บาบาก็ได้สร้างสวรรค์เมื่อวงจรถัดแล้ว เวลานั้นท่านกำลังสร้างสวรรค์อีกครั้ง เวลานั้นฤๅษณะกำลังจับสิ้นชาติเกิดที่ 84 ของเขา ราชา ราชีนีและปวงประชาทั้งหมดทุกคนในเวลานี้กำลังจับสิ้น 84 ชาติเกิดของพวกเขา เวลานั้นลูกได้เปลี่ยนจากศูทรไปเป็นบราห์มินแล้ว ผู้คนเหล่านั้นที่เข้ามาสู่ศาสนาบราห์มินจะพูด “มาแม่และبابา” อยากรู้ก็ตามไม่ว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา บางคนคิดว่าจุดหมายปลายทางนั้นสูงเกินไปสำหรับพวกเขา กระนั้นก็ตามพวกเขาก็ได้ยินเล็กน้อย และดังนั้นแน่นอนที่พวกเขาจะไปสวรรค์ แต่พวกเขาจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ ที่นั่นผู้ปกครองเป็นเช่นไร ปวงประชาที่เป็นเช่นนั้น ทั้งหมดมีความสุขอย่างมาก ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อก่อตั้งสวรรค์ นี่คือนรก รวบรวมนำสี่ดาทั้งหมดไว้ในกรุงชัง พวกเขาทั้งหมดกำลังนั่งในกระท่อมของความทุกข์ และกำลังจดจำพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยจากราวินยุคทองคือกระท่อมที่ปราศจากความทุกข์ การทำลายล้างไม่สามารถเกิดขึ้นจนกว่าอาณาจักรสุริยวงศ์ของลูกจะมีการก่อตั้งขึ้น มีเพียงเมื่ออาณาจักรถูกก่อตั้งขึ้น และลูกๆ ได้ไปถึงสภาพที่อยู่เหนือปวงกรรมของพวกเขาก็สงครามสุดท้ายจะเกิดขึ้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น, การซ่อมโรงจะดำเนินไปเรื่อยๆ หลังสงครามนี้ประตูของสวรรค์จะเปิดขึ้น ลูกๆ ต้องกลับมาทำตามการไปสวรรค์ บาบาก็ได้ออกหนังสือเดินทางของลูก ยิ่งลูกกลับมาบริสุทธิ์มากเพียงไร ลูกจะกลายเป็นไม่ทำสำหรับคนตามอดมากตามนั้น ลูกจะได้รับรางวัลที่ดีตามนั้น ลูกต้องสัญญากับبابา บาบาก็แสนหวาน เราจะอยู่ในการจดจำระลึกถึงท่านอย่างแน่นอน สิ่งหลักคือความบริสุทธิ์ ลูกต้องให้ทานกิเลสทั้งห้าอย่างแน่นอน บางคนกลับมาฟ่ายแพ้และแล้วก็สามารถที่จะยืนขึ้นอีกครั้ง หากลูกถูกมายานี้อด 2-4 ครั้ง ลูกก็สอบตก และหนังสือเดินทางของลูกก็ถูกยกเลิก พ่อพูดว่า: ลูกๆ อยากกลายเป็นผู้ที่ประณามชื่อเสียงของวงศ์สกุล หากลูกละทิ้งกิเลส พ่อจะทำให้ลูกเป็นนายแห่งสวรรค์อย่างแน่นอน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะกลายเป็นผู้มีโชคหนึ่งร้อยเท่า ทำสัญญากับพ่อว่าลูกจะอยู่อย่างบริสุทธิ์ อย่าได้ผูกพันหัวใจของลูกกับโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ที่สกปรกนี้
2. อย่าได้ฟ่ายแพ้มา ยา ลูกต้องไม่กลายเป็นผู้ที่ประณามชื่อเสียงของวงศ์สกุล กลับมามีค่าควรแก่การประกาศสิทธิ์ในหนังสือเดินทาง (passport) สู่อสวรรค์ของลูกจากพ่อ

พร: ขอให้ลูกเป็นตัวของตัวเองพลังและฝึกฝนศิลปะของการรักษาจิตใจของลูกไม่ให้ว่างและปราศจากสิ่งไร้ประโยชน์ใดๆ

ในโลกปัจจุบัน ผู้คนที่มีความสูงส่ง กำหนดตารางเวลาประจำวันของพวกเขาเป็นไปตามเวลาของเขาเอง ในทำนองเดียวกัน ลูกทุกคนที่เป็นภาพลักษณ์ของการคำจุนสำหรับการสร้างโลกใหม่ ผู้ที่เป็นนักแสดงเอกในละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ผู้ที่ชีวิตมีค่าเช่นเพชร ยังคงต้องทำให้จิตใจและสติปัญญามั่นคงในสภาพที่มีพลังและกำหนดโปรแกรมสำหรับพวกเขา ใช้ศิลปะในการทำให้จิตใจของลูกไม่ว่างเว้นและลูกจะกลับมาเป็นอิสระจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมด ลูกจะไม่อารมณ์เสีย

คติพจน์: คงอยู่ในความสุขดูทุกฉากของละครและลูกจะไม่เคยติดยึดในสิ่งที่ดึงดูดทั้งดีหรือไม่ดีใดๆ

***** โอม ชานติ *****